
กกอ. เล็งเปิดชื่อ 10 มหาวิทยาลัยคุณภาพต่ำ
นำเสนอเมื่อ : 9 มี.ค. 2560

กกอ.ยังไร้ข้อสรุปจัดการมหาวิทยาลัย 10 แห่งคุณภาพต่ำ เตรียมยื่นดาบให้ “ หมอธี”ฟัน
พร้อมเล็งเปิดรายชื่อมหา'ลัยเพื่อประโยชน์นักศึกษา

 วันนี้( 8 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
ได้มีการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธาน
ซึ่งภายหลังการประชุม ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ.กล่าวว่า
ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกรณีหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่39/2559
การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 มาดำเนินการ มหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่ง โดยมี
98 หลักสูตร ในมหาวิทยาลัย 9 แห่งที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ.กำหนด ส่วนอีก 1
แห่งไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ซึ่งกกอ.ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าการดำเนินการในการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ 1.
ใช้มาตรา 86 ของ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2550 และ 2.
ใช้อำนาจตามม.44 แต่ในการดำเนินการนั้นยังมีรายละเอียดนที่จะต้องพิจารณา
ดังนั้นกกอ.จึงมีมติที่จะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ในวันที่ 9 มี.ค. นี้
เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 ต่อข้อถามกกอ.จะมีการเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัย 10 แห่งที่มีปัญหาหรือไม่
เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มเปิดรับนักศึกษาแล้ว ดร.สุภัทร กล่าวว่า
ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเช่นกัน
แต่การจะเปิดเผยรายชื่อหรือไม่นั้นต้องไปหารือกับรมว.ศึกษาธิการก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาที่หลัง
อีกทั้งมาตรา 24
(5)ระบุว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อป้อ
งกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของบุคคลทั่วไป ในการนี้ จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยก็ได้
อย่างไรก็ตามหากจะต้องเปิดเผยรายชื่อจริงก็จะต้องดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 18.49 น.

เลขาสกอ.เผยจะเปิดรายชื่อ10มหา'ลัยเร็วที่สุด
กกอ.ขอหารือ "รมว.ศธ." 9 มี.ค.นี้ วางแนวทางดำเนินการมหา'ลัย 10 แห่ง หลักสูตรมีปัญหา

ไร้คุณภาพ "เลขาฯ กกอ." เผยยังมีรายละเอียดบางเรื่องที่จะต้องทำให้ครบองค์ประกอบ
คาดจะเปิดรายชื่อให้เร็วที่สุด

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.)
กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ที่มีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน ว่า

https://www.dailynews.co.th/education/560485


ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรที่มีปัญหาถูกร้องเรียนจำนวน 98
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง และ 78 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนอกที่ตั้ง 20 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในที่ตั้ง
โดยประมาณร้อยละ 90 ปัญหาอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์นั้น
กกอ.มีมติว่าการดำเนินการในเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้ใน 2 แนวทาง คือ 1.รูปแบบปกติ
ใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มาตรา 86 ของ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หรือใช้อำนาจ กกอ.ตามมาตรา 24 วรรค (5)
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของบุคคลทั่วไป
ในการนี้จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยก็ได้ และ 2.รูปแบบไม่ปกติ คือการใช้อำนาจอื่นๆ เข้ามาทดแทน
ซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าจะดำเนินการในรูปแบบใด ดังนั้น กกอ.จึงจะขอหารือในรายละเอียดเรื่องนี้กับ นพ.ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ก่อน เนื่องจากมีรายละเอียดในการดำเนินการที่แตกต่างกัน
ซึ่งการเปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัย 10 แห่ง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังจากการหารือกับ รมว.ศธ.แล้ว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ว่าทำไมถึงยังดำเนินการไม่ได้
นายสุภัทรกล่าวว่า ขณะนี้ยังมีรายละเอียดบางเรื่องที่จะต้องทำให้ครบองค์ประกอบก่อน ซึ่ง กกอ.จะหารือเรื่องนี้กับ
รมว.ศธ.ด้วย ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบใดนั้นคงรับทราบหลังการหารือ
และเนื่องจากขณะนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มเปิดรับตรงนักศึกษาแล้ว ดังนั้นจึงต้องมีการเปิดเผยรายชื่อทั้ง
10 มหาวิทยาลัยอย่างเร็วที่สุด.

 ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก ไทยโพสต์ วันที่ 9 มีนาคม 2560
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